

DIGITAL LIBRARY NEWS



สำนักทรัพยากรสารสนเทศ

ปณิธาน : ส่งเสริมความรู้ ควบคู่บริการ ข่าวสารทันสมัย ก้าวไกลสู่สากล

ปีที่ 14 ฉบับที่ 79 (มี.ค.-เม.ย.58)

<http://e-library.siam.edu>



เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เวียนมาบรรจบครบรอบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน พุทธศักราช 2558 ในโอกาสนี้จึงใคร่ขอร่วมถวาย พระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระเกษมสำราญ พระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม



ข้าพระพุทธเจ้า

บุคลากรสำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม



และเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย โปรดเกล้าฯ พระราชทานตราสัญลักษณ์ ฉลอง 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อประดับในโครงการและกิจกรรมต่างๆ ด้วย ซึ่งออกแบบโดย สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักทรัพยากรสารสนเทศ

สวัสดีค่ะ พบกันอีกเช่นเคยนะคะ ทางสำนักทรัพยากรสารสนเทศ ก็มีข่าวใหม่ๆ มาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันอีกแล้ว โดยทางสำนักฯ กำลังพัฒนา Application ที่ชื่อว่า "siamulib" เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกผู้ใช้บริการทุกท่าน ในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ทั้ง การสืบค้นฐานข้อมูล(Online Databases), การเข้าสู่ระบบสมาชิก(Login) เพื่อตรวจสอบสถานะการยืม-คืน หรือแม้กระทั่งการต่ออายุการยืมด้วยตัวผู้ใช้บริการเอง นอกจากนี้ยังสามารถติดตามข่าวสารของสำนักฯ จาก (Digital Library News) , สามารถดูตัวอย่างเนื้อหาบางส่วนของหนังสือ(Book Recommendation) โดยจะเน้นที่หน้าสารบัญเป็นหลัก ผู้ใช้บริการท่านใดสนใจทดลองใช้งานแอปพลิเคชัน siamulib สามารถสแกนบาร์โค้ดนี้ เพื่อเปิดหน้าเว็บแอปพลิเคชันขึ้นมาทดลองใช้งานได้แล้ว และเมื่อการทดลองใช้งานแอปพลิเคชันมีประสิทธิภาพใช้งานได้แล้วก็จะนำขึ้น Google Play สโตร์ และ App Store เพื่อให้ให้นักศึกษาหรือสมาชิกได้ดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี ทั้งนี้เพื่อความสะดวก และเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างห้องสมุด กับผู้ใช้บริการ ทั้งคณาจารย์ และนักศึกษา ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย



และในฐานะที่ทางสำนักทรัพยากรสารสนเทศเองก็เป็นกำลังสนับสนุนที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้

ของท่านในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการสอน ด้านวิชาการ ความรู้ทั่วไป สารคดี หรือ

แม้แต่ ทางด้านบันเทิง ท่านก็สามารถพบกับเราได้ในทุกรูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็น หนังสือ วารสาร น.ส.พ./CD/ DVD/ VCD ทางสำนักฯ ได้เลือกสรรมาอย่างดี และโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เวียนมาบรรจบครบรอบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน พุทธศักราช 2558 ทางสำนักฯ จึงใคร่ขอ



แนะนำหนังสือ "อันมิตินทรส่องไป" เป็นหนังสือที่รวบรวมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างปี พ.ศ.2556-2557 ซึ่งเป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระราชทาน ที่ทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จฯ ไปยังสถานที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีความพิเศษกว่าเล่มก่อนๆ ที่ผ่านมา คือมีภาพที่ถ่ายด้วยกล้องโทรทรรศน์ เป็นการถ่ายภาพสิ่งใหญ่คือ "เทห์ฟากฟ้า (Celestial Bodies)" ได้แก่ ดวงดาว กระจุกดาว และเนบิวลา ที่อยู่ห่างไกลมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นหรือแทบไม่เห็น จึงเป็นที่มาของชื่อสมุดภาพเล่มนี้ หนังสือที่น่าสนใจเล่มที่ 2 "ตั้งดวงแก้วส่องสว่างทางสายงาม" โดย มุลนิธิศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่นมาลากุล ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยรวบรวม 60 พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเทพฯ แบบอย่างชีวิตที่ เก่ง ดี มีสุข เพื่อให้ผู้อ่านได้รับแรงบันดาลใจให้พากเพียรเรียนรู้และขยันอดทน ทำการงานตามรอยเบื้องพระยุคลบาท เพื่อฝึกฝนตนเองให้เป็นคนดีคนเก่งของครอบครัวและสังคมต่อไป และอีกเล่มเป็น "สมุดภาพที่ระลึกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ซึ่งเป็นการรวบรวมภาพถ่ายของสถานเอกอัครราชทูตฯ และภาพฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ในโอกาสที่เสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2557 ซึ่งเป็นการเสด็จเยือนครั้งแรกของราชวงศ์ไทย โดยนอกจากจะเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ ในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นแล้ว ยังเป็นการเปิดศักราชใหม่ของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและติมอร์ฯ สู่การทูตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

ข่าวน่ารู้

ปฏิเสธไม่ได้ว่า Facebook กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนเราไปแล้ว อย่างน้อยกว่า 1000 ล้านคน โลกใบนี้ก็ใช้ Facebook กันอยู่ และมีหลายคนที่ต้องโดน Facebook แบน เพราะไปละเมิดเงื่อนไขการให้บริการอย่างร้ายแรงเข้า ซึ่งหากการกระทำใดๆ เข้าเงื่อนไข 5 ข้อนี้แม้แต่ข้อใดข้อหนึ่ง บัญชี Facebook ของท่านจะถูกระงับอย่างถาวรและไม่สามารถขอคืนได้เลย ฉะนั้น 5 ข้อห้ามเด็ดขาดบน Facebook มีดังนี้

1. มีพฤติกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างต่อเนื่องหลังจากได้รับคำเตือนหลายครั้งจาก Facebook ใครที่ชอบโพสรูปไปเปลือยบ่อนๆ ต้องระวังข้อนี้เป็นพิเศษ พวกรูปแนวเซ็กซี่เห็นหน้าอกไม่ปิด แต่ถ้าเริ่มลามไปถึงหัวนม หรือ อวัยวะเพศ แล้วมีคนแจ้งรีพอร์ตไป ก็มีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะโดน ทั้งนี้ถ้าไม่เกินไป Facebook ก็จะเตือนเบาๆ ก่อนด้วยการแบนไม่กี่วัน แต่ถ้าโดนหลายรอบก็แบนถาวร
2. ติดต่อกับบุคคลอื่นโดยมีจุดประสงค์เพื่อก่อวิน โฆษณา โปรโมท ขวนออกเดทหรือการกระทำอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม เช่น ไปดื้อสาว บ่อนๆ โฆษณาขายของ ชู่งมา หรือคำทออย่างรุนแรงนับรวมเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมหมด พวกชู่งมาหรือเหยียดอีกฝ่ายอย่างรุนแรงนี้จะโดนพิจารณาโทษหนักเป็นพิเศษ
3. การใช้ชื่อปลอม เท่าที่เจอมามีแค่คนโดนบังคับให้ใช้ชื่อจริง แต่การใช้ชื่อปลอมแล้วโดนแบน ยังไม่มีตัวอย่างให้เห็น
4. การปลอมตัวเป็นผู้อื่น หรือองค์กร หรือการแสดงอัตลักษณ์อันเป็นเท็จ การปลอมเป็นบุคคลสำคัญ บริษัทต่างๆ เอาโลโก้แบรนด์ หน้าตาเข้ามาใช้ แล้วโดนเข้าตัวแจ้ง Facebook ด้วยหลักฐานยืนยันต้องโดนแบนแน่นอน
5. การโพสต์เนื้อหาที่ละเมิดเงื่อนไขของเรา รายละเอียดในด้านนี้ค่อนข้างยาวมาก แต่จำหลักการง่ายๆ ไว้ว่า อะไรที่เราไม่ควรทำในที่สาธารณะก็ไม่ควรทำในเฟซบุ๊ก เช่น กลั่นแกล้งรุกรานคนอื่น (โทษไม่แรงมากอาจมีเตือนตามแต่ละกรณี) หรือโพสรูปโป๊เด็กหรือเยาวชน แชร่วีรัส (ต้นทางโดนแบนถาวร คนที่โดนไวรัสไม่โดน) เป็นต้น

ทำอย่างไร หากโดนแบน

หากใครที่ไม่ได้ใช้ชื่อจริงของตัวเอง ให้รีบเปลี่ยนชื่อก่อนโดนแบน โดยศึกษาวิธีและขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อได้ที่ <https://www.facebook.com/help/173909489329079> หรือ หากใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ ให้ศึกษาเพิ่มเติมที่ <https://www.facebook.com/help/448505685205813> แต่หากใครที่เปลี่ยนชื่อแล้ว แต่ยังไม่เชื่อว่าเป็นชื่อจริง และโดนแบนแล้วรีบรื้อยให้ส่งอีเมลที่มีเอกสารและหลักฐานยืนยันตัวตน เช่น สำเนาบัตรประชาชน, ใบขับขี่ ฯลฯ ไปให้ทางทีมงาน Facebook ตรวจสอบ หากเอกสารทุกอย่างถูกต้องครบถ้วน บัญชี Facebook จะสามารถกลับมาใช้งานได้ปกติ

แหล่งที่มาของข้อมูล:

http://e-library.siam.edu สืบค้นที่ "ฐานข้อมูลมติชน"	http://tech.mthai.com
news.ch7.com	www.thairath.co.th
https://th-th.facebook.com	http://www.thairath.co.th